

สรุปรายงานผลการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๔

สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๔

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	<p>การดำเนินโครงการภายใต้กรอบ นโยบายฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p> <p>๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช."</p> <p>๒. การเตรียมรองรับ การตรวจสอบของ หน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ (ปชช./ปท./สตง./ฯลฯ)</p> <p>๓. โครงการที่เสนอขอรับ งบประมาณผ่านจังหวัด (ก.บ.จ.)</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" ข้อตรวจพบ</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินโครงการฯ ระหว่างกิจกรรมที่ ๑ - ๔ ดังนี้</p> <p>๑. ติดตาม สนับสนุนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำต้นแบบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด โดยขอความอนุเคราะห์ผู้แทนหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง/ระดับพื้นที่ ร่วมสนับสนุน อาทิ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น</p> <p>๒. เร่งรัดการดำเนินการขั้นตอนการคัดเลือกแบบแปลน โดยเน้นการใช้แบบแปลนมาตรฐาน ที่ผ่านการรับรองโดยสมาคมศิษย์เก่าวิศวะฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับรอง ประสานจัดหาผู้รับจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน และ PO ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>๓. ประสานครัวเรือนทดแทนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ในจังหวัด ที่มีครัวเรือนเป้าหมายสละสิทธิ์ อาทิ ลำปาง ลำพูน กระบี่ ลพบุรี นครราชสีมา ฯลฯ เป็นต้น พร้อมทั้งประสานสถาบันการพัฒนาชุมชน หรือศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนฯ ที่อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรมฯ ใช้บัญชีครัวเรือนเป้าหมายทดแทนดังกล่าว เข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>ความก้าวหน้ากิจกรรม</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นฯ</p> <p>ครัวเรือนเป้าหมาย อยู่ระหว่างฝึกอบรม โดยใช้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เป็นพื้นที่ฝึกอบรมหลัก และใช้พื้นที่จังหวัดดำเนินการฝึกอบรม ใน ๒๙ จังหวัด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประสานครัวเรือนเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมฯ ส่วนใหญ่ ดำเนินการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ยกเว้น ที่ดำเนินการ ณ จังหวัด</p>	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ศึกษาและถือปฏิบัติตามคู่มือ แนวทางการดำเนินโครงการ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ตามที่กองคลัง ได้จัดส่ง จำนวน ๒ เล่ม อย่างละเอียด โดยเฉพาะในส่วนของปัญหา ถาม - ตอบ รายพื้นที่กรณีตัวอย่าง เพื่อสร้างความ เข้าใจและแนะนำสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอ ต่อไป</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน บริหารโครงการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ของครัวเรือนเป้าหมายในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการคัดเลือกแบบแปลน การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้สอดคล้อง กับบริบทพื้นที่และการดำเนินงาน</p> <p>๓. ประสานการทำงานและสร้างความ เข้าใจกับหน่วยงานทันที กรณีที่มีหนังสือ ส่งการตามข้อยกเว้นหรือการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดใด เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และร่วมขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงาน โยธาธิการ และ ผังเมืองจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด หน่วยงาน</p>	<p>จังหวัดพะเยา งานเด่น ที่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทำร่วมกับ ครัวเรือน คือ มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน เชียงราย-พะเยา กิจกรรม “หิ้วปิ่นโต เอามื้อสามัคคี” เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบศาสตร์พระราช “โคก หนอง นา” จังหวัด พะเยา โดยมีวิทยากร จากศูนย์กสิกรรม ธรรมชาติศาสตร์พระราช เชียงราย (วัดพุทธอุทยานดอยอินทรี) ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จากพื้นที่ ๙ อำเภอ ครัวเรือนเป้าหมายใน พื้นที่อำเภอเชียงคำ จำนวน ๑๙ ครัวเรือน ร่วมแรงทำหน้าที่ เป็นครูพาทำประจำฐานเรียนรู้ ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ จำนวน ๙ ฐาน เรียนรู้ เป็นลักษณะกิจกรรมเอามื้อสามัคคีลงแปลงเรียนรู้ ลงมือทำจริง ทั้งนี้ เป็นการทำงานบูรณาการกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ (ดอยอินทรี) จังหวัดเชียงราย และได้รับการสนับสนุนวิทยากร</p>	<p>สสช.</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>อุบลราชธานี กระบี่ นครสวรรค์ และจังหวัดขอนแก่น คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนฯ</p> <p>๑. คริวเรือนเป้าหมายดำเนินการปรับชุดพื้นที่มากขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับชุดตามแบบมาตรฐานที่กรมฯ ได้ส่งเสริมให้ปรับใช้ โดยส่วนใหญ่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิรับรองถูกต้อง</p> <p>๒. การขออนุญาตใช้พื้นที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตนิคมพึ่งตนเอง เขตนิคมสหกรณ์ ได้รับอนุญาตแล้วบางส่วน และอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยรับรอง/ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุญาตหรือให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำตัวอย่างเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ เพื่อให้อำเภอใช้เป็นแนวทางดำเนินการ</p> <p>๔. จัดหาผู้รับจ้างงาน ประสานหน่วยงานภาคีร่วมเป็นที่ปรึกษา การควบคุมงาน ตรวจรับงาน และเร่งรัดการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างและก่อนนี้ผูกพันในทุกจังหวัด</p> <p>๕. จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการจ้างผู้ควบคุมงาน และกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ สร้างงานสร้างรายได้ฯ</p> <p>๑. จ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ดำเนินการและกำกับตามแนวทางที่กรมฯ โดยมอบหมายให้ดำเนินการตามภารกิจในศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ ระดับตำบล (CLM) และพื้นที่คริวเรือนต้นแบบฯ (HLM) อาทิ ส่งเสริมและขยายองค์ความรู้ ส่งเสริมการทำกิจกรรมพัฒนา “เอามื้อสามัคคี”</p> <p>๒. กำหนดการบริหารงานเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อาทิ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานที่คริวเรือนเป้าหมายร่วมดำเนินการ การกำกับและติดตาม จัดประชุมรับทราบผลความก้าวหน้าและวางแผนร่วมกับคริวเรือนเป้าหมายฯ</p>	<p>รับผิดชอบพื้นที่ กรมชลประทาน อื่น ๆ อย่างใกล้ชิด</p> <p>๔. กำหนดมาตรการสนับสนุนพื้นที่ ซึ่งมีแปลงพื้นที่ดำเนินการจำนวนมาก ขาดบุคลากรและความเข้าใจในการดำเนินงานการปรับ ชุดบ่อ อาทิ คณะทำงานสนับสนุน ติดตาม แบ่งโซน อำเภอ</p> <p>๕. สร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการทุกส่วน ตั้งแต่เจ้าของแปลง (คริวเรือนเป้าหมาย) ผู้รับเหมา/รับจ้าง/ช่างชุด (บังคับปรล) ผู้ตรวจรับงาน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้การสื่อสารกับผู้รับสารทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะเรื่อง ๑) การจัดซื้อจัดจ้าง ๒) คุณสมบัติของผู้รับเหมา/รับจ้าง (ประสบการณ์, ความพร้อมของเครื่องมือ, ทักษะการชุด ฯลฯ) และ ๓) การปรับแบบแปลนตามความต้องการของคริวเรือนเป้าหมาย</p> <p>๖. พิจารณาประสานและคัดเลือกคริวเรือนเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ บัญชีที่ ๒ ทดแทน โดยด่วน</p> <p>๗. กำกับ ติดตาม การลงพื้นที่ปฏิบัติงานของนักพัฒนาที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมกับคริวเรือนเป้าหมาย (HLM, CLM) สนับสนุนการประชุมวางแผน</p>	<p>จากเครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภาคเหนือ (เชียงใหม่ แพร่ และน่าน) และมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ปราชญ์ชุมชน ตลอดจนนักเรียน โรงเรียนพระนั่งดิน ประชาชน ชาวอำเภอเชียงคำ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๒๕๐ คน โดยวางแผนสุดท้ายในการพัฒนา คือ การพัฒนาให้เป็นเครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดพะเยา</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๓. นพต. ดำเนินการร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายฯ พัฒนาพื้นที่ในกิจกรรมที่ทำได้พลางก่อน และอยู่ระหว่างรอรับงบประมาณในกิจกรรม</p> <p>กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนฯ</p> <p>๑. อยู่ระหว่างเตรียมสำรวจความต้องการของครัวเรือนเป้าหมายฯ สำหรับจัดซื้อวัสดุเอามือสามัคคี ตลอดจนประมาณการระยะเวลาดำเนินงาน</p> <p>๒. ชักซ้อมการดำเนินงานโดยเน้นการซื้อวัสดุอุปกรณ์จากผู้ค้าในพื้นที่ เพื่อกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่น</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. ความเข้าใจและการให้ความสำคัญต่อการดำเนินโครงการฯ อาทิ</p> <p>๑.๑ ครัวเรือนมีความสนใจร่วมโครงการฯ แต่ได้รับรายละเอียดข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่ครบถ้วน ในระยะแรก ส่งผลให้บางพื้นที่มีปริมาณแปลงดำเนินงานมาก แต่ขาดคุณสมบัติในการดำเนินการหลายด้าน อาทิ เอกสารสิทธิ ลักษณะดินสภาพพื้นที่ อื่น ๆ</p> <p>๑.๒ พัฒนากร บางพื้นที่ มีจำนวนน้อยและขาดความรู้ตามหลักกิจกรรมธรรมชาติ การปรับ/ขุดพื้นที่ การคำนวณปริมาณดิน และกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนโครงการแตกต่างกัน ในกรณี การเขียนแบบแปลนปรับเปลี่ยนแปลนและการควบคุมงาน</p> <p>๑.๔ หน่วยงานตรวจสอบภายในและคลังจังหวัด มีความเห็นต่อกรณีจัดซื้อจัดจ้างรายแปลงฯ สำหรับพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ต้องดำเนินการด้วยวิธี E-bidding ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ร่วมกันในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของเนื้อหาแต่ละสัปดาห์ในพื้นที่ของครัวเรือนเป้าหมาย (HLM, CLM) และให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) บันทึกการปฏิบัติงานให้มีความละเอียด ชัดเจน ระบุวัน/เวลา กิจกรรมที่ดำเนินการและช่วงเวลาที่สำคัญคือคนรับรองการปฏิบัติงานในแต่ละวันที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๘. ขอให้นำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ตรวจสอบ (ปปช./ปปท./สตง./ฯลฯ) นำมาเป็นแนวในการปรับแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเรียบร้อย</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๒. การขออนุญาตใช้พื้นที่กรมป่าไม้/พื้นที่เขตสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.)/พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติและอื่น ๆ มีกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการพิจารณาการอนุญาต ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน</p> <p>๓. ลักษณะพื้นที่แปลงดำเนินการ ส่งผลต่อปริมาณที่ดินที่ขุดไม้ได้ตามแบบมาตรฐาน อาทิ</p> <p>๓.๑ เป็นดินทราย ชั้นหิน อยู่ริมแม่น้ำ พื้นที่ร่องสวน ฯลฯ</p> <p>๓.๒ ภายในพื้นที่แปลงมีต้นไม้ที่มีมูลค่า เช่น ต้นทุเรียน ต้นยาง เป็นต้น</p> <p>๓.๓ พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ เหลือเฉพาะส่วนคันดิน</p> <p>๔. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมงาน กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดหาผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับภาคีวิศวกรทั่วไป ซึ่งผู้รับจ้างในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีวิศวกรควบคุมดังกล่าว</p> <p>๕. กระบวนการปรับแก้ไขปัญหา/ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการล่าช้า ส่งผลให้กระบวนการถัดไปดำเนินการไม่ได้ อาทิ การขออนุมัติฯระดับจังหวัด การดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น</p> <p>๖. ครัวเรือนเป้าหมาย ขอสละสิทธิการดำเนินโครงการ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการขาดความพร้อม มีการใช้ประโยชน์และดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ไม่สามารถขยับพื้นที่ได้ พื้นที่เดิมมีสระอยู่ ปัญหาด้านเอกสารสิทธิ ที่ดินมรดกยังไม่แบ่งแยกโฉนดและญาติคัดค้าน ครัวเรือนเป้าหมาย/สมาชิกเปลี่ยนใจ เป็นต้น</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. ดำเนินการขุดตามแบบแปลนโดยครัวเรือนร่วมรับรู้ ตัดสินใจและขออนุมัติปรับแก้แบบทำสัญญาตามระเบียบฯ โดยนับปริมาณที่ดินตามความเป็นจริงและคืนเงิน</p>			

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๒. ประสานหน่วยงานรับผิดชอบและติดตามความก้าวหน้าการขออนุญาต ให้ทันตามกรอบระยะเวลาโครงการ หรือพิจารณาปรับเปลี่ยนคร้วเรือนเป้าหมาย</p> <p>๓. ติดตาม สร้างความเข้าใจและทัศนคติ ให้แก่คร้วเรือนเป้าหมายและพัฒนากร ในประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรมที่คร้วเรือนและชุมชนจะได้รับ</p> <p>๔. เร่งประสานสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานภาคีรับผิดชอบระดับจังหวัด ตามหนังสือสั่งการกรณีได้รับการยกเว้นและเพื่อให้ประสานหน่วยงานระดับพื้นที่ร่วมสนับสนุน โดยยึดหลักดำเนินการที่กฎหมาย/ระเบียบ ให้การรับรอง</p> <p>๕. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ศึกษาแนวทางที่กรมฯ แจ้งอย่างละเอียด และในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน (กองคลัง) ได้จัดส่งให้จังหวัด จำนวน ๒ เล่ม</p> <p>๒. การเตรียมรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ (ปปช./ปปท./สตง./ฯลฯ)</p> <p>ข้อตรวจพบ</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับ ดำเนินการ โดยยึดกฎหมาย/ระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด และให้จัดเก็บข้อมูล/ภาพถ่ายเพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ</p> <p>๒. ประสาน สตง.จังหวัด และ ป.ป.ท และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อขอทราบแนวทาง ข้อสังเกต การตรวจสอบในโครงการลักษณะเดียวกันพร้อมทั้งมอบหมายให้พื้นที่อำนวยความสะดวกให้หน่วยตรวจสอบในพื้นที่ช่วยเฝ้าระวังการดำเนินการ</p> <p>๓. มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ปัญหาการดำเนินงานระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย/ระเบียบทางราชการให้พัฒนาการจังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือน</p>			

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๔. ประเด็นที่หน่วยตรวจสอบทุกแห่งหรือให้คำแนะนำ อาทิ</p> <p>๔.๑ การใช้จ่ายงบประมาณต้องใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง คุ่มค่า</p> <p>๔.๒ การดำเนินโครงการต้องประสานขอข้อมูลแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการที่ชัดเจน มีการรับรองถูกต้อง</p> <p>๔.๓ ขอให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.๔ การทำป้ายโครงการฯ ในกิจกรรมที่ ๒ โดยให้ระบุในสัญญาจ้างฯ</p> <p>๔.๕ การดำเนินกิจกรรมที่ ๓ ให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจสอบเอกสารทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานรายวันและรายเดือน ตรวจสอบการลงชื่อเวลามาปฏิบัติงานและเวลากลับให้ถูกต้องครบถ้วนในแต่ละวัน</p>			
๒	<p>โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๑. กิจกรรมย่อยที่ ๑ การสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒. กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน</p>	<p>๑. กิจกรรมย่อยที่ ๑ การสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ ได้ประสานครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน ๑๑,๔๑๔ ครัวเรือน เข้ารับการฝึกอบรมและเกือบทั้งหมดผ่านการฝึกอบรม ยกเว้นจุดดำเนินการฝึกอบรมฯ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อยู่ระหว่างดำเนินการ <p>๒. กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน</p> <p>๑. ครัวเรือนเป้าหมายส่วนใหญ่ คัดเลือกแบบแปลนมาตรฐานมาปรับใช้ตามลักษณะผังพื้นที่ แต่ยังมีบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากความลาดชันพื้นที่ ลักษณะประเภทของเนื้อดิน เป็นต้น</p> <p>๒. ครัวเรือนเป้าหมาย ที่คัดเลือกแบบแปลนแล้วสามารถดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามกำหนด ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔</p>	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ส่งเสริมการใช้แบบแปลนมาตรฐานที่กรมฯ กำหนด ตามเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ตามหลักภูมิสังคม โดยประสานร่วมกับหน่วยงานระดับภายในพื้นที่ เช่น นายช่างองค์การบริหารส่วนตำบล นายช่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้ผ่านการฝึกอบรม และสามารถออกแบบตามบริบทพื้นที่ เป็นต้น ทำหน้าที่ออกแบบและแนะนำการคัดเลือกแบบแปลน</p> <p>๒. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านการใช้กระบวนการวางแผน</p>		สสช

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๓. การเร่งรัดการทำสัญญา/ก่อหนี้ผูกพัน ตามจำนวนพื้นที่แปลงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการก่อกหนี้ผูกพันได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ คิดเป็น ร้อยละ ๔๗.๘๘ - ข้อมูลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ คิดเป็น ร้อยละ ๕๔.๘๑ <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. พื้นที่ของครัวเรือนเป้าหมาย บางส่วนไม่สามารถดำเนินการตามรูปแบบแปลนมาตรฐาน ที่กรมฯ จัดส่งให้ อาทิ พื้นที่ดินเลนชายฝั่ง น้ำท่วมถึง ดินทราย มีชั้นหิน เป็นต้น</p> <p>๒. การออกแบบใหม่ ต้องผ่านการรับรองโดยวิศวกรโยธา (ระดับสามัญวิศวกร) ประกอบกับบางจังหวัดมีจำนวนวิศวกรโยธาน้อยและไม่กล้าลงลายมือชื่อรับรองหากไม่เห็นพื้นที่</p> <p>๓. ไม่มีผู้รับจ้างหรือมีจำนวนน้อย เนื่องจากการขุดปรับพื้นที่มีรูปแบบที่แตกต่างจากการขุดสระทั่วไป ต้องมีจุดตะพัก รูปทรงสระ ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการนานกว่าปกติและบางพื้นที่มีปัญหาด้วยเงื่อนไข (ค่าตอบแทน) ปริมาณดินที่สามารถขุดได้จริงไม่ได้ตามสัญญา อาจทำให้ต้องคืนเงินบางส่วน</p> <p>๔. พัฒนาการ ขาดประสบการณ์การบริหารโครงการ ในลักษณะนี้ อาทิ การออกแบบแปลน การคำนวณปริมาตรดิน การให้คำแนะนำ การทำร่าง TOR เป็นต้น รวมถึงขาดความเข้าใจด้านงบประมาณและวิธีปฏิบัติในเรื่องตรวจรับรองแบบพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓</p>	<p>แต่ละขั้นตอนล่วงหน้าก่อนดำเนินการ โดยมอบหมายพัฒนาการอำเภอจัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งจังหวัดเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. ศึกษาและดำเนินการตามแนวทางดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ๑.๔ กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” (เพิ่มเติม)</p> <p>๔. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) รวมถึงเครือข่ายพัฒนาชุมชน อำเภอที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อหาทีมงานหรือเครือข่ายผู้รับจ้าง (ขุด)</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	<p>การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร” กับโครงการ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก” (อถล.)</p> <p>๑. การบูรณาการการทำงาน</p> <p>๒. การรณรงค์ให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวฯ/ครัวเรือน “โคก หนอง นา”/นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) / เครือข่ายอื่น ๆ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร</p>	<p>๑. การบูรณาการการทำงาน</p> <p>ข้อตรวจพบ</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ติดตามผลและสนับสนุนการดำเนินงานระดับพื้นที่ อาทิ ด้านวิชาการ ให้คำแนะนำ มอบเมล็ดพันธุ์ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสร้างการรับรู้ระดับพื้นที่</p> <p>๒. มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ภาศึเครือข่าย ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะในครัวเรือนผู้นำชุมชน องค์กรภายในชุมชน</p> <p>๓. ดำเนินกิจกรรมสร้างความยั่งยืนและต่อยอดดำเนินงานในกิจกรรมวันสำคัญ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ อาทิ มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ร่วมส่งเสริมการพัฒนาและใช้พื้นที่สาธารณะดำเนินการโดยครัวเรือน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.) และภาคีเครือข่าย เป็นแกนนำหลัก</p> <p>๔. ผลการดำเนินงานระดับพื้นที่ ได้ขยายผลสู่การคัดแยกและจัดการขยะเปียก รีไซเคิลขยะ ร่วมจัดตั้งศูนย์ขยาย ธนาคารเมล็ดพันธุ์ กระจายภายในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มองค์กรภายในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี หน่วยทหาร ฯลฯ</p> <p>๕. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานทุกระดับ อาทิ การส่งเสริมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมของนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภายในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เครือข่ายการพัฒนาชุมชน ทั้งระบบ Offline และ Online อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้รายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมการประชุมในที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการรับรู้และขยายผลการดำเนินการ ตลอดจนหาแนวทางการสนับสนุนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและพัฒนาผลผลิต</p> <p>๒. ขอให้สนับสนุนครัวเรือนยากจน ครัวเรือนเปราะบาง ร่วมดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ดำเนินการโดยส่งเสริมการปลูกผักบูรณาการหน่วยงานภาคี โดยใช้แกนนำ ๓ พ. ร่วมสนับสนุนและติดตาม</p> <p>๓. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาคีในพื้นที่ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการปลูกผัก บริหารจัดการขยะ ฯลฯ อย่างน้อย อำเภอละ ๑ หมู่บ้าน เพื่อให้เป็นต้นแบบขยายผลสู่หมู่บ้านอื่น</p> <p>๔. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่ผ่านมากับมาตรฐาน หรือโง่ธนู Model ปรับแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงาน โดยเน้นการสร้าง ความเข้าใจและร่วมมือดำเนินการตามความต้องการของชุมชน</p>	<p>จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนโดยคณะทำงานฯ ระดับตำบล รูปแบบ ๕ ทหารเสือ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอประจำตำบล เกษตรตำบล พัฒนาการ/นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)/อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) และสาธารณสุขตำบล ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ทุกอำเภอ คัดเลือกตำบลต้นแบบ และหมู่บ้านต้นแบบ อำเภอละ ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้าน</p> <p>๓. ประสาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีการปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน</p> <p>๔. ส่งเสริมการปลูกผักในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยประสานความร่วมมือกับพ่อ แม่</p>	<p>สสช</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๒. รมรณรงค์ให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวฯ ครัวเรือน “โคก หนองนา” นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เครือข่ายอื่น ๆ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.”</p> <p>ข้อตรวจพบ</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ติดตามผลการรณรงค์เชิญชวนให้ครัวเรือนสมัครเข้าร่วมกลุ่มฯ และได้เชิญชวนสมัครผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น Face book Group, Line Group, วิทยุชุมชน อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ผลความก้าวหน้า</p> <p>๒.๑ จำนวนสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มฯ ทั้งสิ้น ๔๖,๐๙๑ ราย โดยสมาชิกที่ไม่ระบุจังหวัดที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน/จังหวัดบ้านเกิด จำนวน ๑๙,๕๐๔ ราย</p> <p>๒.๒ จังหวัดที่มีผลการเข้าร่วมกลุ่มฯ สูงสุด ๕ อันดับ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔) ได้แก่</p> <p>๑ กรุงเทพมหานคร จำนวนสมาชิก ๕,๒๔๗ ราย</p> <p>๒ นครศรีธรรมราช จำนวนสมาชิก ๓,๒๗๑ ราย</p> <p>๓ ศรีสะเกษ จำนวนสมาชิก ๑,๗๙๑ ราย</p> <p>๔ สุรินทร์ จำนวนสมาชิก ๑,๑๑๖ ราย</p> <p>๕ ตาก จำนวนสมาชิก ๑,๐๘๕ ราย</p>		<p>ผู้ปกครอง ร่วมดำเนินกิจกรรมในช่วงวันหยุดและหลังเลิกเรียน เป้าหมายทั้งจังหวัด รวม ๑๓๙ ศูนย์</p> <p>๕. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมกับนักพัฒนา ๕ ทหารเสือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ขยายผลการดำเนินกิจกรรมปลูกผักในโรงเรียน วัด โบสถ์ มัสยิด</p> <p>๖. โครงการกิจกรรม “เพาะผัก เพราะรัก คลังอาหารพัฒนาชุมชน” ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพาะกล้า เน้นความหลากหลายพันธุ์พืช เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ได้เริ่มจัดทำโรงเพาะผัก เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔</p>	
๔	<p>การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : การมอบและผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”</p>	<p>ข้อตรวจพบ</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าท้องถิ่นและผ้าลายขออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะส่งเสริมให้ส่วนราชการ ผู้นำ เครือข่าย ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยเป็นประจำ</p> <p>๒. ประสานจังหวัด เพื่อรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยและกำหนดจัดกิจกรรมขยายผล เช่น การจัดทำแคตตาล็อก การประกวดออกแบบตัดเย็บผ้าไทย กิจกรรมการเดินแบบผ้าไทย เป็นต้น</p>	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ประสานหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ การออกแบบ หรือสถาบันการศึกษาที่มีความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า ร่วมให้ความรู้การออกแบบ เทคนิคการผลิตผ้า ให้มีความสวยงาม ตรงกับความต้องการของตลาด</p>		สภว.

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๓. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือกลุ่มทอผ้า อยู่ระหว่างการนำลายผ้าพระราชทาน ออกแบบและพัฒนายอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เอกลักษณะประจำถิ่น โดยนำอัตลักษณ์ของจังหวัดสอดแทรกไว้บนลายผ้าเพื่อพัฒนาเป็นเสื้อหรือผ้าชิ้นที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัด ต่อไป</p> <p>๔. การสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรม</p> <p>๔.๑ รณรงค์และขอความร่วมมือแก่ผู้เข้ารับการอบรมทางราชการ ร่วมสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง</p> <p>๔.๒ การจัดนิทรรศการ รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง บริเวณศาลากลางจังหวัด</p> <p>๕. ชี้แจงหลักเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับคัดเลือกผลิตภัณฑ์ร่วมประกวด และเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการสำรวจกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และจัดทำข้อมูลรายละเอียดประเภทผ้า</p> <p>๒. โครงการที่เสนอขอรับงบประมาณผ่านจังหวัด ข้อตรวจพบ</p> <p>๑. จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนายกระดับการผลิตผ้าใยกล้วย ดำเนินการโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์เพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวม งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อครุภัณฑ์</p> <p>๒. จังหวัดปราจีนบุรี จัดทำโครงการ “ทอผ้าภูมิปัญญาปราจีนบุรี” งบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) อยู่ระหว่างจัดหาคู่สัญญา</p> <p>๓. จังหวัดนครนายก จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได้ชุมชน งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ และเบิกจ่าย</p>	<p>๒. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาทุกระดับ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และปลูกฝังค่านิยมการสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ให้เป็นที่นิยมในทุกกลุ่มวัยทุกเพศ และทุกเทศกาล</p> <p>๓. จัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้า ที่ได้นำลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการตลาด โดยการจัดจำหน่าย ส่งจอบผลิตภัณฑ์ และแจ้งเวียนส่วนราชการร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>เรียบร้อยแล้ว กำหนดแผนดำเนินการต่อยอด คือ นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จัดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ช่างทอผ้าในจังหวัดมีน้อย และบางส่วนไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบลายผ้า ๒. กลุ่มทอผ้าขาดความรู้ ทักษะในการแกะลาย(การทอผ้าแบบมัดหมี่) ที่ประณีตต้องอาศัยความรู้เฉพาะ การผสมสีธรรมชาติการออกแบบวางลาย สีให้เป็นเทรนนิยมของตลาดโลก กลุ่มลูกค้าเฉพาะ เช่น จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๘ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร ๓. กรอบระยะเวลาการพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด มีความกระชั้นชิด ซึ่งกำหนดให้ส่งใบสมัครภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และต้องส่งชิ้นงานเพื่อตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทำให้กลุ่มทอผ้า/ช่างทอผ้ากังวล เกี่ยวกับความประณีตของชิ้นงาน/ผลงาน <p>แนวทางการแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอความอนุเคราะห์ให้ช่างแกะลายผ้าจากจังหวัดใกล้เคียงมาฝึกสอน ซึ่งอาจจะใช้เวลานานในการดำเนินการ (ล่าช้า) ๒. จังหวัดบูรณาการโครงการ/งบประมาณเพื่อสนับสนุนวิทยากรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองเพิ่มเติม ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ดำเนินการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด 			

<p>๕</p>	<p>การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๑. การบริหารงบประมาณ ๒. การบริหารจัดการหนี้กองทุน</p>	<p>๑. การบริหารงบประมาณ</p> <p>ข้อตรวจพบ</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบบุคลากร งบอุดหนุน และงบอุดหนุน) เพื่อบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาเบิกจ่าย และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ต้องรายงานสถานการณ์เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒. กำหนดให้มีรายงานสถานการณ์บริหารงบประมาณ ในที่ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ หรือการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ทุกเดือน</p> <p>๓. ภาพรวมการเบิกจ่ายงบฯ อยู่ในระดับน้อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) การจัดกิจกรรมอยู่ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ส่งผลให้บางกิจกรรม/โครงการฯ ชะลอไม่สามารถดำเนินการได้</p> <p>๔. ภาพรวมการเบิกจ่าย เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔)</p> <p>๔.๑ ค่าเป้าหมาย (ไตรมาส ๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๔ พบว่าจังหวัดดำเนินการได้มากกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๔๗ จังหวัด และจังหวัดดำเนินการได้น้อยกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๒๙ จังหวัด</p> <p>๔.๒ ค่าเฉลี่ยการดำเนินการ คิดเป็น ร้อยละ ๕๔.๕๓</p> <p>๔.๓ จังหวัดที่มีผลการดำเนินการเบิกจ่ายสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่</p> <p>๑. หนองคาย (ร้อยละ ๙๕.๒๒) ๒. ตรัง (ร้อยละ ๙๐.๐๐) ๓. นครพนม (ร้อยละ ๘๘.๖๐) ๔. จันทบุรี (ร้อยละ ๘๕.๓๐) ๕. พิษณุโลก (ร้อยละ ๘๑.๙๙)</p> <p>๔.๔ จังหวัดที่มีผลการดำเนินการเบิกจ่ายต่ำสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่</p> <p>๑. แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ ๒.๒๗) เนื่องจาก ไม่มีการเบิกจ่ายเงินงบอุดหนุนและหมุนเวียน</p>	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำกับและบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผน โดยทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน กำหนดแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม และมอบหมายงานให้ชัดเจน</p> <p>๒. ควรจัดระบบการบริหารสัญญา-หนี้ ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ/ระดับ มีการประชุมติดตามหนี้ค้างชำระเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๓. ส่งเสริมและร่วมสนับสนุนกลไกระดับพื้นที่ร่วมดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามหนี้ในทุกระดับ</p> <p>๔. ส่งเสริมการชำระหนี้อย่างต่อเนื่องกรณีกลุ่มฯ ที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นการลดเงินต้นและลดดอกเบี้ย ภายหลังมาตรการพักชำระหนี้หมดลง</p> <p>๕. เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสอดส่องดูแล แจ้งเตือนหากมีข้อผิดสังเกต และรายงานผู้บังคับบัญชาแก้ไขโดยทันที</p> <p>๖. จัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้และระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ที่มีแนวโน้มไม่สามารถส่งเงินคืน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับให้สำนักงานพัฒนาชุมชน</p>	<p>เขตตรวจราชการที่ ๑๕</p> <p>การบริหารจัดการหนี้ให้คงเหลือน้อยที่สุดคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ ๕.๔๕ รองมาคือจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ ๗.๘๓ จังหวัดลำพูน ร้อยละ ๑๒.๙๓ และจังหวัดลำปาง ร้อยละ ๑๖.๕๙ โดยจังหวัดมีการกำหนดมาตรการในการบริหารหนี้ในภาพรวมที่มีลักษณะคล้ายกัน ดังนี้</p> <p>๑ การดำเนินงานตามแนวทางขั้นตอนที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนด โดยดำเนินการตามหลัก ๓ ต. ดังนี้</p> <p>ต: ตรวจสอบ > การตรวจสอบโครงการก่อนพิจารณาอนุมัติ > การพิจารณาอนุมัติโครงการ</p> <p>ต: ติดตาม > การติดตามโครงการหลังจากได้รับอนุมัติ > การตรวจสอบความถูกต้องของสถานะลูกหนี้ของกองทุนฯ</p> <p>ต: ตักเตือน > แจ้งครบกำหนดชำระให้ลูกหนี้ทราบ ซึ่งสามารถประสานได้ทางโทรศัพท์ หรือ Application Line > ส่งจดหมายทวงถามแบบลงทะเบียนตอบรับไปรษณีย์</p>	<p>สกส.</p>
----------	---	---	--	---	-------------

		<p>๒. นครสวรรค์ (ร้อยละ ๖.๐๙) เนื่องจาก ไม่มีการเบิกจ่ายเงินงบบุคลากรและหมุนเวียน</p> <p>๓. พังงา (ร้อยละ ๑๐.๖๕) เนื่องจาก เบิกจ่ายเงินงบบุคลากรและหมุนเวียน น้อยกว่าร้อยละ ๑๐</p> <p>๔. ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ ๑๕.๑๒) เนื่องจาก เบิกจ่ายเงินงบบุคลากรและหมุนเวียน น้อยกว่าร้อยละ ๑๐</p> <p>๕. กระบี่ (ร้อยละ ๑๕.๔๖) เนื่องจาก เบิกจ่ายเงินงบบุคลากรและหมุนเวียน ประมาณกว่าร้อยละ ๑๐</p> <p>๒. การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุน</p> <p>ข้อตรวจพบ</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดให้รวบรวมข้อมูลสถานะลูกหนี้และรายงานยอดหนี้ค้างชำระต่อที่ประชุมผู้บริหารในการประชุมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประชุมพิจารณาโครงการฯ การประชุมภายใต้การกำกับของรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับงานพัฒนาชุมชน คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ จังหวัด เป็นต้น เพื่อเร่งรัด ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนฯ</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นิติกร ตรวจสอบและทบทวนฐานข้อมูลลูกหนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๔ กำกับติดตามข้อมูลเป็นระยะ โดยให้ยืนยันความถูกต้องกรณีข้อมูลคลาดเคลื่อนทันที และดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่ลูกหนี้เพิกเฉย ตั้งใจไม่ปฏิบัติตามสัญญา</p> <p>๓. ส่งเสริมให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับหน่วยงานภาคี ออกติดตามเยี่ยมเยียน ให้ข้อแนะนำการดำเนินการและหาแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ</p> <p>๔. ทำหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ก่อนถึงระยะเวลากำหนดชำระ เพื่อแจ้งเตือนไม่ให้ลูกหนี้เพิกเฉย</p> <p>๕. ภาพรวมการบริหารจัดการหนี้ เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔)</p>	<p>อำเภอ/คณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๒ กรณีลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ หนี้ยังไม่หมดสัญญา (ผิดนัดในงวดชำระ) ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้</p> <p>๒.๒ หนี้ที่หมดสัญญาหรือหนี้ที่จะหมดอายุ ความเร่งดำเนินการรับสภาพหนี้ปรับโครงสร้าง หรือให้ชำระบางส่วนเพื่อไม่ให้หนี้ขาดอายุความ</p> <p>๒.๓ หากลูกหนี้ยังเพิกเฉยไม่สามารถติดต่อได้ให้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยด่วน และส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อดำเนินคดีก่อนครบอายุความไม่น้อยกว่า ๓ เดือน</p> <p>๒.๔ จังหวัดส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการหนี้ ได้เลือกใช้มาตรการทางสังคมก่อนที่จะใช้มาตรการทางกฎหมาย</p> <p>เขตตรวจราชการที่ ๑๐ จังหวัดหนองคาย มีการบริหารจัดการหนี้ให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมาย ได้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้และทะเบียนลูกหนี้รายตัว ที่กู้ยืมไปตั้งแต่ปี ที่กู้ยืมตั้งแต่ พ.ศ.</p>
--	--	---	---	---

		<p>๕.๑ ค่าเป้าหมาย (ไตรมาส ๒) ร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ พบว่า จังหวัดดำเนินการได้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จำนวน ๖๕ จังหวัด และจังหวัดดำเนินการได้น้อยกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๑๒ จังหวัด</p> <p>๕.๒ ค่าเฉลี่ยการบริหารจัดหนี้เกินกำหนดชำระ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๓</p> <p>๕.๓ จังหวัดที่มีผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ สูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่</p> <p>๑. หนองคาย (ร้อยละ ๐.๘๓) ๒. เชียงราย (ร้อยละ ๑.๖๖) ๓. ตรัง (ร้อยละ ๒.๙๒) ๔. แพร่ (ร้อยละ ๓.๑๑) ๕. น่าน (ร้อยละ ๓.๒๗)</p> <p>๕.๔ จังหวัดที่มีผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ ต่ำสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่</p> <p>๑. สมุทรปราการ (ร้อยละ ๔๘.๐๑) ๒. ยะลา (ร้อยละ ๔๕.๔๘) ๓. ภูเก็ต (ร้อยละ ๓๔.๘๙) ๔. พังงา (ร้อยละ ๓๑.๔๕) ๕. สุราษฎร์ธานี (ร้อยละ ๒๖.๐๘)</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. ระบบรายงานลูกหนี้ของกรมฯ (Sara) และจังหวัดไม่ตรงกัน เช่น ลูกหนี้ชำระหนี้แล้ว แต่สถานะในระบบยังเป็นลูกหนี้ค้างชำระ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบในระบบ</p> <p>๒. กลุ่มอาชีพ หรือผู้ชำระเงิน ไม่มีหลักฐานการยืนยันการจ่ายเงิน ห้วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ และมีเงินค้างในบัญชีกองทุนฯ จังหวัด</p> <p>๓. นิติกร บางจังหวัดไม่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้การดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายล่าช้า</p> <p>๔. ลูกหนี้ บางส่วนไม่อยู่ในพื้นที่จังหวัดทำให้การเข้าสู่กระบวนการชำระและพักชำระหนี้ประสบปัญหา</p>		<p>๒๕๕๖-๒๕๖๓ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. แยกทะเบียนลูกหนี้ตำบล/เทศบาล และจัดระดับลูกหนี้ “๑ ดี ๕ ร”</p> <ul style="list-style-type: none">- ๑ ดี ลูกหนี้ไม่ผิดนัด ชำระตามงวด- ร ๑ (เร่งรัดอันดับ ๑) ลูกหนี้ไม่แจ้งความประสงค์ชำระหนี้- ร ๒ (เร่งรัดอันดับ ๒) ลูกหนี้แจ้งความประสงค์แต่ยังไม่ชำระหนี้- ร ๓ (เร่งรัดอันดับ ๓) ลูกหนี้ชำระหนี้บางส่วน- ร ๔ (เร่งรัดอันดับ ๔) ลูกหนี้ชำระหนี้แล้ว รอดดีโอนออกจากระบบ- ร ๕ (เร่งรัดอันดับ ๕) ลูกหนี้ชำระครบ ค้างเฉพาะดอกเบี้ยปรับ/ค่าปรับ (หนี้ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ <p>๓. การประชุมสร้างความเข้าใจ เพื่อวางแผนในการติดตามหนี้ค้างชำระ ให้กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนงาน</p> <p>๔. จัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด/อำเภอ เพื่อสร้างความ</p>
--	--	---	--	---

<p>๖</p>	<p>การดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ</p>	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ประสาน และ ติดตาม การปิดงบดุลของบริษัทประชาชนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ โดยกำหนดให้ปิดงบประมาณภายใน ๑๕๐ วัน พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานขาดทุน๒. บริษัทฯ กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔๓. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด โดยการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุม ขั้นตอนในการขออนุมัติ โดยกำหนดดำเนินงานใน ไตรมาส ๓ <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. เร่งติดตามการปิดงบดุลของบริษัทประชาชนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานความก้าวหน้าในการประชุม คสป. ทุกครั้ง๒. ให้น้ำหนักย้ำวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือ ไม่ให้แสวงหากำไรสูงสุด สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบได้๓. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเด่น ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านช่องทางสื่อออนไลน์	<p>เข้าใจและมอบหมายภารกิจในการติดตามหนี้ในตำบล</p> <ol style="list-style-type: none">๕. แจกหนังสือถึงสำนักงานเลขานุการคลังกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการหนี้ ๑ ดี ๕ ร และส่งให้จังหวัดทราบเป็นประจำทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน๖. นำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ จังหวัด ทราบทุกเดือน	<p>สสช</p>
----------	---	---	---	--	------------

		<p>๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ อาทิ ช่องทางการจำหน่าย ยอดจำหน่าย การผลิตสินค้า ความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับงานบริการและการท่องเที่ยวชุมชนที่ลดลง</p>	<p>๔. กรณีผลการประกอบการขาดทุน ให้ดำเนินการเสนอคณะกรรมการบริหาร ประชากรรัฐฯ ระบุหรือลดค่าใช้จ่าย ในหมวดการดำเนินงาน เช่นเงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เป็นต้น</p> <p>๕. ควรสนับสนุนให้มีการจัดประชุม คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน นโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำ จังหวัด (คสป.)/คณะทำงานย่อย อย่างสม่ำเสมอ และทบทวนแผน การดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม</p>		
<p>๗</p>	<p>การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการราชการกรมการ พัฒนาชุมชน และแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓-๔</p>	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศึกษารายละเอียด และเก็บรวบรวมข้อมูลเป้าหมายพื้นที่การดำเนินงานกับสำนักงาน พัฒนาชุมชนอำเภอ ๒. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณ มอบหมายผู้รับผิดชอบ กำกับติดตาม อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ๓. กำหนดเป็นวาระติดตาม ในการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทุกเดือน เพื่อกำกับ ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม และสนับสนุน การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยแบ่ง กลุ่มอำเภอรับผิดชอบ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบอำเภอ <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การแจ้งอนุมัติโครงการจากส่วนกลางฯ ไม่สัมพันธ์ กับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ในแต่ละไตรมาส 	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำกับและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๒. ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติ ราชการร่วมกัน และเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณตามกิจกรรม/โครงการราย ไตรมาส เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กรม ฯ กำหนด ๓. กระจายเป้าหมายกิจกรรม โครงการให้มีความเหมาะสมกับขนาด อำเภอและบุคลากร ไม่กระจุกหรือ กระจายตัวในอำเภอใดอำเภอหนึ่ง จนเกินไป ในทุกกิจกรรม 		<p>กค/กผ</p>

		<p>๒. การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” ประสบปัญหา อาทิ คริวเรือนเป้าหมายขอถอนตัว แบบแปลนที่กรมฯ กำหนดไม่ตรงกับความต้องการของคริวเรือนฯ ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>๓. การประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา อาทิ ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่การดำเนินงาน หรือรายละเอียดในกิจกรรม ใช้ระยะเวลาในการประสานงาน ส่งผลให้พื้นที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>๔. บริหารงาน อัตราค่าลังให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในแต่ละอำเภอ หรือแต่งตั้งคณะทำงานช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจอำเภอ</p> <p>๕. นำประเด็นจากตรวจเยี่ยมอำเภอของคณะทำงานติดตามฯ มาสรุปผลและดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม</p>		
๘	<p>การกำกับ/ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กับพัฒนาการจังหวัด</p>	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. สร้างกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ อาทิ ๑) แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>๒) คณะทำงานการดำเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และ</p> <p>๓) แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เป็นต้น</p> <p>๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายชี้แจงกลุ่มงานทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เพื่อศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของตัวชี้วัด และกำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งพัฒนากร (ตัวชี้วัดเลือก)</p> <p>๓. จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และกำหนดการรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามคำรับรอง</p>	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด พร้อมจัดทำแฟ้มรายละเอียดตัวชี้วัดและหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับใช้ประกอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๔</p>		สพช.

<p>๙</p>	<p>โครงการเสริมสร้างและ พัฒนาผู้นำการ เปลี่ยนแปลง</p>	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. กลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ ได้เข้ารับการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๔๒. สนับสนุนและติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ หมู่บ้านต้นแบบที่อำเภอคัดเลือก โดยให้เป้าหมายผู้นำภายในตำบล ทั้ง ๑๕ ราย ดำเนินการโดยเน้นกิจกรรม ๓ สร้าง สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันต่อสังคม ขับเคลื่อนโดยการบูรณาการในตำบล๓. ส่งเสริมให้มีการกำหนดแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นหมู่บ้านแกนนำขยายผล๔. อยู่ระหว่างการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวคิด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของแต่ละจังหวัด <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none">๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) มีผลต่อการดำเนินการในการจัดประชุม อาทิ การสร้างความเข้าใจ การติดตามผลการดำเนินการ การประกวดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ เป็นต้น๒. การกิจผู้นำชุมชน/ผู้แทนชุมชน มีภารกิจหลายด้าน โดยเฉพาะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) การดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร <p>แนวทางการแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และปรับใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์เป็นแนวทางหลัก๒. ประสานและคัดเลือกผู้นำธรรมชาติ/ผู้นำศาสนา ที่ได้รับการยอมรับ มีความสนใจและให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมดำเนินการเพิ่มเติมตามแนวทางที่โครงการกำหนด	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. บูรณาการดำเนินงานกับกิจกรรมที่ กรมฯ ได้ดำเนินการขณะนี้ อาทิ การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความ มั่นคงทางอาหาร โครงการพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในตำบล ร่วมดำเนินการและเตรียมความพร้อม การประกวดฯ ภายใต้แนวคิด ปิดหมู่บ้าน ๓ เดือน เราอยู่ได้ กำหนด ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔		
----------	---	---	---	--	--

<p>๑๐</p>	<p>ผลงานเด่น/นวัตกรรม การดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมเพื่อขอรับรางวัล เลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมการ พัฒนาชุมชน</p>	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ดำเนินการเสนอโครงการเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ และอยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินฯ๒. โครงการที่เสนอขอรับรางวัลฯ ส่วนใหญ่ ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้จน ส่งเสริมการปลูกผัก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและนวัตกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อาทิเช่น<ol style="list-style-type: none">๒.๑ เชียงใหม่ โครงการการพัฒนาตำบลเข้มแข็ง “มันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยศาสตร์พระราชา๒.๒ ลำพูน โครงการการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร๒.๓ ลำปาง โครงการแก้จน คนลำปาง๒.๔ ชัยนาท โครงการพิชิตความยากไร้คนชัยนาท ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๒.๕ ลพบุรี โครงการปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก เมืองลพบุรี๒.๖ อ่างทอง โครงการส่งเสริมช่องทางทางการตลาด OTOP ๑๐๐ ร้าน OTOP ไทยยิ้ม๒.๗ พระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร๒.๘ จังหวัดจันทบุรี : โครงการ “เพื่อนข้าง โมเดล (Chang Chanthaburi Model) เพื่อแก้ปัญหา “คนอยู่ร่วมกับข้าง ได้อย่างสมดุล๒.๙ จังหวัดตราด : โครงการท่องเที่ยววิถีชีวิตตราด๒.๑๐ จังหวัดนครนายก : โครงการฝายมีชีวิต "สามัคคี สร้างสรรค์ แบ่งปัน" เพื่อคนนครนายก	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ทบทวนผลการดำเนินงานเพิ่มเติมแก้ไข ปรับปรุงเป้าหมายให้สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน และกระทรวงมหาดไทย๒. กระบวนการที่นำหลักการบูรณาการขอให้กำหนดบทบาทและสร้างความเข้าใจอย่างละเอียดและติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ๓. ขอให้เก็บหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนการขับเคลื่อนกิจกรรม และนำแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมมาขยายผล ต่อยอดการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่มากขึ้น		
-----------	--	---	---	--	--